



ประกาศเทศบาลตำบลหนองสังข์

เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบฝาดะแกรงเหล็ก)
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๗ โดยวิธีตกลงราคา

ด้วยเทศบาลตำบลหนองสังข์ จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบฝาดะแกรงเหล็ก) ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนายพงษ์ช่วยเจริญ ถึง ศาลาเอนกประสงค์) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบฝาดะแกรงเหล็ก) ปริมาณงาน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๓๕ เมตร และติดตั้งฝาดะแกรงเหล็ก (ตามแบบ ทต.หนองสังข์กำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินงบประมาณ ๒๕๗,๗๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคาทั้งสิ้น ๒๖๕,๒๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน และกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันที่เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลหนองสังข์ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคารายอื่นยื่นเอกสารราคาต่อเทศบาลตำบลหนองสังข์ ณ วันยื่นเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา

เทศบาลตำบลหนองสังข์ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องทำสัญญาจ้างกับเทศบาลตำบลหนองสังข์ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับการพิจารณาหรือแจ้งให้ทราบ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคา พร้อมยื่นเอกสารเสนอราคา ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลหนองสังข์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tessaban-nongsang.go.th และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gporcurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๔๔๑๓-๐๒๒๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เลียม ชำนาญ

(นายเลียม ชำนาญ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสังข์